

## ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.93 แข่งค่าสุดในรอบ 1 ปี 1 เดือน หลังเฟดส่งสัญญาณชัดเจนดอกเบี้ย

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ส.ค. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 33.93 บาท/ดอลลาร์ ปรับแข่งค่าจากปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 34.28 บาท/ดอลลาร์ โดยเข้าเงินบาทแข่งค่าสุดในรอบ 1 ปี 1 เดือน

เงินบาทเข้านี้ปรับตัวแข่งค่าขึ้นมากจากระดับปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ออกมาส่งสัญญาณชัดเจนในการประชุมที่แจ็กสันโฮล ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยนโยบายส่งผลให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงิน

"เงินบาทเข้านี้ที่ 33.93 บาท/ดอลลาร์ ถือเป็นระดับที่แข่งค่าสุดในรอบ 1 ปี 1 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 66" นักบริหารเงิน กล่าว

สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้ คือ พันด์โฟลว์ต่างชาติ และทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.85 - 34.05 บาท/ดอลลาร์

### \*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 143.81 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 145.93 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.1188 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 1.1119 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 34.344 บาท/ดอลลาร์

-ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยืนยันการดำเนินนโยบายการเงิน ยึดหลัก Outlook Dependent พิจารณาใน 3 ปัจจัยหลัก การเติบโตทางเศรษฐกิจ, เงินเฟ้อ และเสถียรภาพการเงิน โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อยังเป็นไปตามทิศทางที่ประเมินไว้ ขณะที่เสถียรภาพการเงิน หากมีสัญญาณการตั้งตัวรุนแรงกว่าที่ประเมินไว้จนกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ก็พร้อมจะปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น

-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่มนักลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-23 ส.ค. 67 พบว่าสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 6,168.50 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ขายสุทธิ 3,223.18 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 125,927.03 ล้านบาท นักลงทุนในประเทศ (รายย่อย) ซื้อสุทธิ 122,981.72 ล้านบาท

-"ภูมิธรรม" ซีเร้งกระบวนการตั้งคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ส.ค.นี้ คาดแถลงนโยบายไม่เกิน 15 ก.ย. เผยส่งชื่อเกินเกือบทุกพรรค ยังกักพรรคประชาธิปไตยร่วมรัฐบาลหรือไม่ โยนพรรคพลังประชารัฐ สางปัญหาหลังมีข่าวขง 2 บัญชี

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กกในวันศุกร์ (23 ส.ค.) หลังนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวในการประชุมที่แจ็กสัน โฮล รัฐ

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ไวโอมิงว่า ถึงเวลาที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง หลังพิจารณาจากความเสถียรด้านเงินเฟ้อที่ลดลง ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนก.ย. ทำให้บรรดาเทรดเดอร์คาดว่ามีโอกาส 65% ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในการประชุมเฟดวันที่ 17-18 ก.ย.นี้

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกมากกว่า 1% ในวันศุกร์ (23 ส.ค.) เนื่องจากดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลง หลังความเห็นของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) บ่งชี้ว่า เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนก.ย.

-ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ อาทิ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2567 (ประมาณการครั้งที่ 2), ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนก.ค. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค. (ประมาณการครั้งสุดท้าย) เป็นต้น

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้